

Số: 72/BCTT-BPC

Hải Dương, ngày 27 tháng 10 năm 2018

BÁO CÁO THẨM TRA
Tờ trình về việc đề nghị thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố
Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I, tỉnh Hải Dương
(Trình tại kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa XVI)

Sau khi nghiên cứu Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Đề nghị thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I, tỉnh Hải Dương, Ban Pháp chế có ý kiến như sau:

1. Trong định hướng phát triển đô thị và quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, việc nâng cấp thành phố Hải Dương lên đô thị loại I trước năm 2020 là chủ trương của tỉnh được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 12/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cấp thành phố Hải Dương lên đô thị loại I trước năm 2020, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo và xây dựng kế hoạch nâng cấp thành phố Hải Dương lên đô thị loại I. Trong quá trình thực hiện, UBND thành phố Hải Dương đã chủ động và tích cực phối hợp với các cơ quan Trung ương, các sở, ngành có liên quan lập quy hoạch chung và xây dựng đề án nâng cấp thành phố lên đô thị loại I.

2. Năm 2009, thành phố Hải Dương được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II, với vị trí thuận lợi là nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đồng thời cũng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, dịch vụ, du lịch, công nghệ của tỉnh; thành phố Hải Dương được xác định là trung tâm tăng trưởng kinh tế, đô thị, có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, khu vực và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Trong những năm qua, cùng với sự định hướng của tỉnh, quá trình xây dựng, phát triển, đô thị hóa của thành phố đã có bước chuyển mạnh mẽ; tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định ở mức cao (trên 14%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được quan tâm đầu tư xây dựng đồng bộ; tốc độ đô thị hóa nhanh; tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; đời sống vật chất, tinh thần nhân dân không ngừng được nâng cao.

3. Ban Pháp chế cho rằng: Việc nâng cấp thành phố Hải Dương mở rộng lên đô thị loại I là phù hợp với chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020; quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm

nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung của tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc công nhận thành phố Hải Dương là đô thị loại I sẽ có tác động mạnh mẽ đến quá trình đô thị hóa và phát triển công nghiệp của tỉnh và của vùng, đáp ứng vai trò là đô thị lớn của vùng trung tâm; có vai trò động lực phát triển khu vực vùng Thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Đối chiếu với các tiêu chí phân loại đô thị quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ quốc hội, Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhận định thành phố Hải Dương mở rộng thuộc tỉnh Hải Dương là đạt các tiêu chuẩn đô thị loại I với 56/59 tiêu chuẩn đạt và vượt; tổng số điểm đạt 90,88/100 điểm. Tuy nhiên, bên cạnh các chỉ tiêu đã đạt và vượt, còn 03 chỉ tiêu về mật độ đường trong khu vực nội thành; Đất cây xanh toàn đô thị; Chợ nông thôn (khu vực ngoài thành) còn hạn chế, cần phải có giải pháp để khắc phục.

4. Kiến nghị của Ban Pháp chế:

*** Đối với HĐND tỉnh**

Thông qua Nghị quyết về việc Đề nghị công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I, tỉnh Hải Dương để làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận.

*** Đối với UBND tỉnh**

- Tăng cường chỉ đạo UBND thành phố Hải Dương, các ngành hữu quan của tỉnh đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng các hạng mục còn thiếu, yếu so với tiêu chí của đô thị loại I; chỉnh trang mở rộng thêm cảnh quan đô thị; thực hiện tốt các vấn đề về xử lý nước thải, phòng chống ngập úng, đèn chiếu sáng đường ngõ, xóm; xây dựng giải pháp, phương án khắc phục các tiêu chí về đất cây xanh toàn đô thị, chợ nông thôn (khu vực ngoài thành) và mật độ đường trong khu vực nội thành.

- UBND tỉnh hoàn tất các thủ tục, hồ sơ theo luật định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I, tỉnh Hải Dương.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình về việc Đề nghị thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I, tỉnh Hải Dương, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu VT.



Hoàng Ngọc Huyền